
  

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 

 

รายงานสรุ การเดินทางเ ้าเยี ยมเย อน 

และ าร อแนวทางการ  บเคล  อน 

เร  อง 

 การ ก  องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

  ้แก  ระชาชน และธุรกิ ก บสิทธิมนุษยชน  

 

ณ ส าน กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแ  งชา ิ 



 
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 
สารบัญ 

 
               หน้า 

บทน า               
 

๑. การน าเสนอข้อมูลของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ                ๑ 
                

๒. เรื่อง กลุ่มบุคคลไร้รฐัไร้สญัชาตแิละผู้ที่ไมม่ีสถานะทางทะเบียน                ๑๑ 
 
๓. เรื่อง สถานการณ์ดา้นสทิธิมนุษยชนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้               ๑๒ 
 
๔. เรื่อง ธุรกิจกับสทิธิมนุษยชน                    ๑๕ 
 
๕. ประเด็นหารืออื่น ๆ                     ๑๗ 
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และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

  
 
 
 

 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ซึ่งมี  

หน้าที่และอ านาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ 
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ  
องค์กรเอกชน และองค์กรในด้านสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระท าหรือการละเว้นการกระท า 
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ การคุ้มครองผู้บริโภค
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมายให้พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่าสถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีประเด็นและข้อห่วงกังวลที่เกิดขึ้น 
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง สิทธิในการเข้าถึง 
การรักษาพยาบาล สิทธิในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙  สิทธิการได้รับเงินเยียวยาจากการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ และประเด็นสานต่อการด าเนินงานในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า ประเทศไทยได้มีการด าเนินงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน และยังเห็นว่าเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะเป็นเงื่อนไขส าคัญในการแข่งขัน  
ทางการค้าต่อไปในอนาคต จึงควรมีการสานต่อการท างานในเรื่องดังกล่าว  

 

ดังนั้น การเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน
ร่วมกันในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในประเด็น การใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ในการชุมนุมทางการเมือง การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของรัฐ  สถานการณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับ กสม. ในการด าเนินงานเรื่อง
สิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนต่อไป 

 

บทน ำ 



- ๑-  
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หารือแนวทางการขับเคลื่อน 

เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แกป่ระชาชน  

 และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”  

 
นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับ ความว่า 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) มีความยินดี 
เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ที่ คณ ะก ร รม า ธิ ก า ร สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เดินทาง
มาเยี่ยมเยือน และร่วมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ซึ่ง กสม. ชุดที่ ๔  
ได้เริ่มท างานเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีนโยบาย
การท างาน ๕ ประการ ดังนี้ 

 
๑. มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที รวมทั้งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง 
อย่างเป็นระบบ 

๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
การเคารพความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอื่นใด 
รวมทั้งการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย 

๓. สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน 

๔. สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล โดยผลักดันให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส ทั้งนี้ เพื่อให้ กสม. ได้รับการปรับสถานะ
จากระดับ B กลับคืนสู่สถานะ A 

๕. เร่งพัฒนาส านักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงบนฐานคิดในการน า
ระบบเทคโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร  

โดยในช่วงการท างานของ กสม. ที่ผ่านมา ได้มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในกรณีต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และได้มีการท าความเข้าใจ
กับทั้งประชาชน หน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของ กสม. มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน  

 



- ๒-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
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ล าดับต่อมา กสม. แต่ละท่านได้แนะน าตัวและให้ข้อมูลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 
โดยเริ่มจาก 

 
นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุม สรุปสาระ 
ส าคัญได้ ดังนี้ 

๑ .  ได้ รั บมอบหมายให้ ผิ ดชอบงานด้ าน
กระบวนการยุติธรรม โดยการท างานของ กสม. จะเป็น
ลักษณะการเข้าไปส่งเสริมสิทธิในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน 
และในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าไปตรวจเยี่ยมเรือนจ า
และทัณฑสถาน พบว่า  มี เรื่ องร้องเรียนในเรือนจ า 
เป็นจ านวนมาก จึงได้มีข้อเสนอให้เรือนจ าและทัณฑสถาน

มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพ่ือก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจน และเห็นว่าประเด็นการร้องเรียนในเรือนจ าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอายัดตัว  
การด าเนินคดีล่าช้า การประกันตัว การควบคุมตัวผู้ต้องขังที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าควรมีสถานที่
ควบคุมที่มีความเหมาะสมและไม่ควบคุมรวมกับผู้ต้องขังหรือนักโทษเด็ดขาด 

๒. สัปดาห์ที่ผ่านมา กสม. ได้เข้าร่วมเวทีกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions 
Forum หรือ SEANF) เป็นความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรื อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิกรวม ๖ 
สถาบัน โดยประเทศไทยจะมีการจัดท าคู่มือตรวจเยี่ยมเรือนจ าและทัณฑสถาน การปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพื่อให้คู่มือมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการสากล รวมทั้งน าไปสู่การอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ า  

 

นายสุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 

๑. จากการท างานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังเห็นว่ามีการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการ 
ซ้อมทรมาน การบังคับตรวจสารพันธุกรรม (DNA) แม้ว่า
ในระยะหลังประเด็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะลดน้อยลง
แต่ประเด็นการปิดล้อมตรวจค้นในพ้ืนที่ ยังคงเกิดขึ้นอยู่ 

 
 



- ๓-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

๒. ส าหรับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนเท่านั้น แต่ยังพบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนใน
พ้ืนที่ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีจ านวนค่อนข้างมากและมีสถิติตัวเลขที่สูงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

๓. ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ซึ่งพบว่ามีเด็กก าพร้าประมาณ ๔,๐๐๐ คน 
และมีหญิงหม้ายจ านวนมาก ประกอบกับมีงานวิจัยที่กล่าวถงึผลกระทบทางจิตใจของกลุ่มบคุคลดังกลา่ว
ในพ้ืนที่ ซึ่งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวต้องมีการด าเนินงานค่อนข้างมาก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว 

จากการที่ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 
ถึงแนวทางการท างาน รวมทั้งได้มีโอกาสพบ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และได้เชิญ
ผู้บริหารของกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค ๔ เพื่อหารือประเดน็
ต่างที่เกี่ยวกับพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การตรวจ DNA ของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีความ 
ซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น ซึ่งจากการพูดคุยหารือดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
เป็นอย่างมาก และในอนาคตเห็นว่าหากมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานกนัมากขึ้น ก็จะเป็น
ประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๔. กสม. ชุดที่ผ่านมา ได้มีการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕ ช่วงชั้น เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศจะได้เรียนรู้สิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าเป็นภาษามลายูเพ่ือให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้มีโอกาสเข้าถึงเรื่องดังกล่าว 
และถือว่าเป็นการบ้านของ กสม. ชุดนี้ ที่จะต้องน ามาพิจารณาว่าจะสามารถเผยแพร่ชุดความรู้ดังกล่าว 
ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ อย่างไรให้ทั่วถึง รวมทั้งโรงเรียนที่สอนศาสนาอิสลามด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
แก่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงสิทธิของตนเอง และการเคารพสิทธิของผู้อื่น 

๕. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งส านักงานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้ 
โดย กสม. ได้พิจารณาแล้วว่าจะตั้งส านักงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยง 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นประเด็นท้าทายที่ กสม. ชุดนี้ จะด าเนินงานในเรื่อง  
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นอกจากนี้ กสม. ยังมีหน้าที่ในการดูแลศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ๑๒ ศูนย์ ซึ่งเป็นการท า “บันทึกข้อตกลง” (MOU) ที่ กสม. ชุดที่ ๓ 
ได้ด าเนินงานไว้ ดังนั้น กสม. ชุดนี้ จะมีการด าเนินงานท่ีสานต่อการท างานในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 

 
ดังน้ัน จึงเห็นว่า กสม. และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ หากได้มีโอกาสท างาน

ร่วมกันในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ทั้งสิทธิเด็ก สิทธิสตรี ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างมาก 



- ๔-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

นางปรีดา  คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
เรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชายขอบ บุคคลผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน ผลกระทบของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินท ากิน รวมทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. ส าหรับปัญหาของกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 
พบว่ามี ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ส าหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว และจากการด าเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น  
มาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี สามารถพัฒนาสัญชาติของกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ประมาณร้อยละ ๕๐ หรือ
ประมาณ ๙,๐๐๐ คน ตามจ านวนที่กรมการปกครองได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งจ านวนดังกล่าวยังไม่รวมถึง 
คนตกส ารวจอีกประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน  

กลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน และจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ ส่งผลกระทบให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบ 
เป็นอย่างมาก และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้ รวมทั้งเห็นว่ายังไม่มีการด าเนินงานเพ่ือให้สัญชาต ิ
กับบุคคลดังกล่าวเท่าที่ควร 

 
ดังน้ัน จึงขอเชิญชวนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ร่วมกันด าเนินงานกับ กสม.  

เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสัญชาติของกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้ได้รับสัญชาติ และเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ  
ขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะน าเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติและ 
ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนยกมาเป็นวาระแห่งชาติ 

 
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ ๗ – ๘ ล้านคน

ได้มีการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการผลักดันมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล และมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยแนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวิถิีชีวิตชาวกะเหรี่ยง และ
ปัจจุบันได้สนับสนุนในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....   
ซึ่งถือว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ให้แก่
กลุ่มชาติพันธุ์ และเพ่ือให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ได้ 

๓. ส าหรับปัญหาคนกับป่า จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า หน่วยงาน 
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการด าเนินคดีกับชาวบ้านและประชาชน  
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คดี ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าก่อนที่จะมีการ
ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ัน ส าหรับการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ควรที่จะต้อง 
หาวิธีการหรือแนวทางในการผ่อนปรน เพ่ือให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้  โดยเฉพาะ



- ๕-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

การจัดท ากฎหมายล าดับรองตามที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดไว้  
มีการก าหนดประเด็นที่เป็นการละเมิดสิทธิชุมชนหลายประการ เนื่องจากชุมชนได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่  
มาก่อน และเมื่อเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนดังกล่าว จึงควรร่วมกันหาทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการท าโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน 
โดยเฉพาะสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ประมาณ ๓๖ ชุมชน ประกอบกับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไป 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment หรือ EIA) และโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับผลกรทบเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งต้องใช้ภาษาเฉพาะ 
ในการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 
จึงเห็นว่าการท า EIA ควรต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดของการด าเนินงานอย่างละเอียด มิเช่นนั้น  
การจัดท าโครงการขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ 

๔. ประเด็นเรื่องศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัย กสม. ได้รับข้อมูลว่า มีผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงดังกล่าว 
หลายหมื่นคน และมีความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ไม่มีการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นแต่ประการใด และรัฐบาลไทย
ได้ร่วมมือกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (The United Nations High Commissioner 
for Refugees: UNHCR) ด าเนินงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  

 
ดังน้ัน กสม. จึงขอเชิญชวนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานเรื่องสิทธิมนุษยชน และเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 
 

                  นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
                 ๑. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ 
งานด้านกฎหมาย สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน แรงงาน  
และการคุ้มครองผู้บริ โภค ซึ่ งประเด็นที่ส าคัญและ 
อยู่ระหว่างการด าเนินงานอยู่ คือ เรื่องแรงงานข้ามชาติ  
ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  
ได้อนุญาตให้แรงงาน ๓ สัญชาติ สามารถท างานใน 

ประเทศไทยได้ แต่ก็ยังมีประเด็นแรงงานตกหล่นเกิดขึ้นอยู่ จึงได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้ไขปัญหาแรงงานตกหล่น และแรงงานที่ทะลักเข้ามาท างานในประเทศ
ได้อย่างไร ซึ่งการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวมีข้อจ ากัดพอสมควร  
 



- ๖-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานในระบบที่ถูกเลิกจ้าง โดยนายจ้างเป็นชาวต่างชาติ 
และหลบหนีไม่จ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้มีการหารือ 
กับกระทรวงแรงงานเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาว่าจะสามารถด าเนินการได้อย่างไรบ้าง  
โดยกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการริเริ่มและศึกษาการจัดตั้งกองทุนความเสี่ยง ซึ่งจะใช้วิธีการให้นัก
ลงทุนหรือนายจ้าง ต้องน าเงินมาเป็นประกันวางไว้ในกองทุนดังกล่าว และหากเกิดกรณีที่นักลงทุนหรือ
นายจ้างไม่จ่ ายค่าจ้างหรือค่า เลิกจ้าง รัฐบาลจะมี เงินในการชดเชยแก่แรงงาน จึงเห็นว่า
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ สามารถที่จะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวได้ 

๒. ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดท าโครงการขนาดใหญ่ เช่น 
โครงการผันน้ า โครงการโรงไฟฟ้า เป็นต้น พบว่า ในพ้ืนที่ภาคใต้เกิดการเปลี่ยนผังเมืองอย่างรวดเร็ว  
และประชาชนในพ้ืนที่ไม่ทราบข้อมูลหรือไม่รับรู้ถึ งการด าเนินงานดังกล่าวแต่ประการใด แม้ว่า
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดกลไกไว้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง 
ผังเมืองก็ตาม แต่ไม่มีการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นข้อจ ากัดของ
หน่วยงานภาครัฐในแง่การด าเนินการจัดกระบวนการให้ประชาชนเขา้ใจเรื่องดงักล่าว ซึ่ง กสม. จะมีการ
จัดท าข้อมูลและความเห็นเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป และขอฝากประเด็นไปยัง
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ พิจารณาเกี่ยวกบักฎหมายที่ยังท าให้การด าเนินงานในเรื่องดงักลา่ว 
มีข้อจ ากัดด้วย  

๓. ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงขอเสนอให้มี 
ผู้ประสานงานร่วมกันระหว่าง กสม. และวุฒิสภา เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายในเรื่อง
ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว เช่น กสม. ได้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในการ
พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีข้อห่วงกังวลว่าเนื้อหาและสาระส าคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะตกหล่นหรือครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้น าเสนอหรือไม่ จึงขอฝาก
ประเด็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกกระท าทรมาน หรือผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายไปยังวุฒิสภา 
พิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย 

๔. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร  
มาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  น าไป 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน จึงขอฝาก
ประเด็นไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ควรให้ความส าคัญ
ในเรื่องการส่งเสริมที่สามารถตรวจสอบได้ขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน 
เน่ืองจากเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าว ควรเป็นกฎหมายในลักษณะส่งเสริมซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนมากกว่าเป็นกฎหมายในลักษณะควบคุมและก ากับ 

 
 



- ๗-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

๕. ประเด็นบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติไว้
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น มาตรา ๒๕ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เพ่ิมเติม 
มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และข้อยกเว้น ที่บัญญัติว่า
“ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น” เห็นว่า การก าหนดบทบัญญัติในลักษณะ
ดังกล่าว อาจท าให้เกิดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ และอาจท าให้หลักการในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไม่มีผลใช้บังคับ เป็นต้น  

๖. ประเด็นร่างกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ออก
ตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ โดยมาตราดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถ
อาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้ แต่พบว่า กฎหมายล าดับรองที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
อยู่ระหว่างการจัดท าค่อนข้างก าหนดขั้นตอนหลายขั้นตอน และเป็นภาระแก่ประชาชนในการเขา้ใช้พ้ืนที่ 
ซึ่งเรื่องดังกล่าว กสม. อยู่ระหว่างท าความเห็นต่อการจัดท ากฎหมายล าดับรองดังกล่าว เพ่ือจะเสนอ  
ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระส าคัญให้เนื้อหาของกฎหมายมีลักษณะ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่รว่มกบัป่าได ้ควรมีลักษณะและรปูแบบอย่างไร จึงขอฝากประเดน็
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ช่วยผลักดันกฎหมายล าดับรองดังกล่าวให้มี
ลักษณะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้ 

๗. ประเด็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการก าหนดบทบัญญัติตัดหน้าที่และอ านาจของ กสม. หลายประการและ 
มีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา  
เช่น การตัดอ านาจไกล่เกลี่ยของ กสม. เป็นต้น โดยในทางสากล กสม. ถือว่าเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชน 
ที่มีอ านาจพิจารณากึ่งตุลาการ และการด าเนินงานในการตรวจสอบของ กสม. ได้มีความพยามยาม 
ในการตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วขึ้น รวมทั้งใช้หลักการประสานความคุ้มครองสิทธิ 
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การตรวจสอบของ กสม. จึงให้ความส าคัญกับหน่วยงานของรัฐ ประชาชน และ
ภาคประชาสังคม จึงท าให้ กสม. มีความแตกต่างกับภาคประชาสังคม เนื่องจาก กสม. มีข้อดีท่ีมีอ านาจ
เชิญผู้แทนจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

นอกจากนี้  ยัง เห็นว่าพระราชบัญญัติ 
ประกอบรั ฐธ รรมนูญว่ าด้ ว ยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดหน้าที่
และอ านาจของ กสม. ท าหน้าที่ชี้แจงแทนรัฐบาล 
ซึ่งการก าหนดบทบัญญัติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นกลางของ กสม. ซึ่งหากต้องการให้ กสม. 
ของประเทศไทยกลับคืนสู่สถานะ A หากไม่สามารถ
แก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว ก็ต้องสามารถชี้แจง 
และอธิบายได้ชัดเจนถึงการก าหนดหน้าที่ดังกล่าว  
โดยในส่วนของ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
กฎหมายไปยังรัฐบาลแล้ว 



- ๘-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. ได้รับมอบหมายให้ผิดชอบงานด้าน 
สิทธิและเสรีภาพสื่อ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก 
งานด้านการดูแลกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยลักษณะการ
ท างานจะเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และได้รับมอบหมายให้ท างาน
ด้านการสื่อสารไปยังสาธารณะ และเห็นว่าการสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ ดังนั้น เรื่องการสื่อสารจะสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่สังคมในประเด็นต่าง ๆ  
เพิ่มมากขึ้น 

๒. ส าหรับเรื่องการชุมนุมทางการเมือง โดยการด าเนินงานของ กสม. จะเป็นรูปแบบของ
คณะท างานเพื่อตรวจสอบข้องเท็จจริงจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาพิจารณา โดยหลักการในการพิจารณา
เรื่องดังกล่าว คือ การใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนของทั้งฝ่ายกลุ่มผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมหรือจากการปฏิบัตขิองเจ้าหน้าที่ด้วย และเห็นว่าหากสามารถ 
ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวได้รวดเร็วมากขึ้นจะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหา หรือสามารถหาทางออก 
ที่ลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ รวมทั้งยังมีการจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งฝ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มผู้ชุมนุม ประชาชน โดยในการด าเนินงานของ กสม. ได้มีการเรียกร้อง
ให้ยุติการใช้ความรุนแรงและทุกฝ่ายต้องเคารพสิทธิมนุษยชน 

ส่วนงานด้านการดูแลกลุ่มเปราะบาง เรื่องสิทธิของเด็กซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับการ
ชุมนุมและได้มีการหารือกับภาคีเครือข่ายในเรื่องสิทธิเด็กในการชุมนุม ซึ่งมี ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้มีหนังสือข้อเสนอแนะไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และได้มีการติดตาม 
เรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวให้การตอบรับและจะน าข้อเสนอ 
ไปพิจารณาประกอบการด าเนินงานต่อไป 

๓. งานด้านเสรีภาพสื่อ โดยได้มีการหารือกับภาคีเครือข่ายด้านสื่อและได้มีแถลงการณ์
เกี่ยวกับข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒๗ และฉบับที่ ๒๙ เรื่องจากเห็นว่าข้อก าหนดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อและของประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ฉบับที่ ๒๙ แล้ว 

๔. งานด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติและกลุ่มหลากหลายทางเพศ และมีประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยขจัดการเลือกปฏิบัติ ซึ่งภาคีเครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศเห็นว่า กฎหมายดังกล่าว 
จะมีความครอบคลุมกลุ่มเปราะบางทั้งหมด รวมทั้งเห็นว่า กสม. และคณะกรรมาธิการควรร่วมกัน 
ขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยขจัดการเลือกปฏิบัติให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว 



- ๙-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ต่อมา  นายสมชาย  แสวงการ ประธาน
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและ 
การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการเป็นอย่างดี 
ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติในครั้งนี้ และเห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงานของ กสม. ชุดที่ ๔ ตามที่ได้น าเสนอ
ดังกล่าว ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการได้แบ่งการด าเนินงานในลักษณะของคณะอนุ
กรรมาธิการ ๔ คณะ ดังนี้ 

๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 
๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านการสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ  
๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
๔. คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส าหรับการเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คณะกรรมาธิการ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือแนวทาง และประสานความร่วมมือการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนุษยชนฯ ได้รับมอบหมายให้พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีประเด็นและข้อห่วงกังวลที่เกิดขึ้นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมอืง สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล สิทธิในการเข้าถงึ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ หรือสิทธิการได้รับเงินเยียวยาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ 
และประเด็นสานต่อการด าเนินงานในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับ 
จากนานาประเทศว่าประเทศไทยได้มีการด าเนินงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และยังเห็น
ว่าเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะเป็นเงื่อนไขส าคัญในการแข่งขนัทางการคา้ต่อไปในอนาคต จึงควรมีการ
สานต่อการท างานในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น มุมมอง ของกรรมการสิทธิมนุษยชน 
เกี่ยวกับรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รอบที่ ๓ ภายใต้กลไก UPR เป็นกระบวนการภายใต้ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC)  

 
 
 
 



- ๑๐-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ดังนั้น การประชุมหารือในวันนี้จะเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหาแนวทางการ
ขับเคลื่อน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อห่วงใยด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ประกอบด้วย 
• การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง 
• การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของรัฐ 
• สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
• สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒. ข้อห่วงใยขององค์การสหประชาชาติที่มีต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
และแนวทางการด าเนินงานของ กสม. ในแต่ละประเด็นตามข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยดังกล่าว รวมทั้ง
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนตามรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๓  

๒. เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนในภาคเอกชน และแนวทาง
การขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวในระยะต่อไป 

โดยคณะกรรมาธิการเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวันนี้ จะเป็น
การสานต่อความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มคีวามแนน่แฟ้นมากยิ่งขึน้ และ
สามารถประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๑-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 
 
 
นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ กล่าวว่า ส าหรับ 

การด าเนินงานในเรื่องของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน คณะกรรมาธิการ 
ได้มีการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และจากการลงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบว่า มีประชาชนที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย และไม่ได้แจ้งการเกิดของบุตรเป็นจ านวนมาก
ประมาณ ๘,๐๐๐ คน และเห็นว่าการพิจารณาให้สัญชาติสามารถตรวจสอบได้ ๒ วิธี คือ  

๑) การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)  
๒) การส ารวจสาแหรกโดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ าเภอ และกรมการปกครองให้การ

รับรอง และมีหลักฐานที่ชัดเจนเชื่อมโยงกันก็สามารถที่จะขอสัญชาติได้  
ปัจจุบันคณะกรรมาธิการเห็นว่า ควรมีการจัดท าโครงการลักษณะโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือให้สัญชาติแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการประสานในเบื้องต้นกับ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และได้มีการหารือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจแห่งชาติส่วนหน้า  
ถึงการตรวจ DNA แล้ว หากเป็นไปได้ทุกอย่างมีความพร้อมจะจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

 
นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิเสรีภาพ คนที่สอง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับ
การจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือน ากลุ่มบุคคลไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติและผู้ที่ ไม่มีสถานะทางทะเบียน  เข้าสู่ระบบ 
และได้รับสัญชาติ ซึ่งจ านวนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการ
ส ารวจและมีตัวเลขที่ชัดเจน คือ ๘,๐๐๐ คน และเห็นว่าการ
ด าเนินงานไปตามระบบปกติของส่วนราชการในแต่ละ
ปีงบประมาณจะให้สัญชาติแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ประมาณ 
๘๐๐ – ๙๐๐ คน เนื่องจากการตรวจพิสูจน์ DNA มีค่าใช้จ่าย ประมาณ ๖,๓๐๐ บาทต่อราย และ 
การจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กรมการปกครอง เป็นต้น รวมทั้งคาดว่าน่าจะสามารถจัดท าโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ 

 
 

 

เรื่อง กลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

 



- ๑๒-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 
 
 

นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ได้กล่าวว่า จากการ 
ลงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกับนักวิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคประชาชน ในพ้ืนที่พบว่า ศูนย์ศึกษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เห็นว่า
การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ได้โดยสะดวก และมีบทบาทหน้าที่ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  ประสาน 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จะมีแนวทางการด าเนินงานอย่างไรให้ศูนย์ดังกล่าวมีกลไกการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอฝากประเด็นการพัฒนาการท างานของศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนให้ กสม. น าไปพิจารณาด าเนินงานของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ คนที่สอง ได้กล่าวต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. ปัจจุบันปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานการณ์ดขีึ้นเป็นล าดบั คือ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข็มแข็ง และประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น ทั้งความเข้าใจต่อ
ประชาชนด้วยกัน และมีความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศและสถานการณ์ของโลก ซึ่งเรื่องของ
ความเข้าใจยังเป็นปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีบางกลุ่มพยายามสร้างความ
แตกแยกและความไม่เข้าใจให้เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในเวทีระหว่างประเทศ 

๒. ส าหรับประเด็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในปี ๒๕๖๔ พบว่า มีจ านวนลดน้อยลง และส าหรับการตรวจพิสูจน์ DNA 
เห็นว่าสิ่งส าคัญในการด าเนนิงานในเรือ่งดังกล่าว คือ การสร้างความเข้าใจเพื่อให้ทกุฝ่ายให้ความมอื 
กับการด าเนนิงานของเจ้าหน้าที่ 

๓. ส าหรับประเด็นเรื่องการซ้อมทรมาน ปัจจุบันการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวมีความ
คืบหน้าเป็นอย่างมาก และมีจ านวนลดน้อยลง  

๔. ส าหรับปัญหาสิทธิเด็กและสตรี ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการลงพ้ืนที่ของ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการน าเสนอครอบครัวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่มีความพิการทั้งครอบครัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และได้มีการฝึกอาชีพให้แม่ที่มีลูกพิการ 
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการฝึกให้คนมีความเข้มแข็งและสามารถช่วยเหลือตนเองได้  

๕. เห็นว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่จะสอบถามจากผู้น าชุมชน 
ผู้น าศาสนา จึงท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ควรสอบถามจากประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง 

ดังน้ัน การด าเนินงานของ กสม. เป็นความหวังของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการด าเนินงานของ กสม. ควรมีการรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงท้ังสองฝ่าย 

เรื่อง •สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 



- ๑๓-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
ประเด็นเรื่องการกระท าทรมาน ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความร้ายแรงและน ามาเป็น
เงื่อนไขอื่น ๆ หลายประการ และการท างานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมา การตรวจสอบในเรื่อง 
การกระท าทรมานจะใช้ DNA เป็นหลักฐานมาเอาผิดกับผู้กระท าความผิด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา 
ได้ระดับหนึ่ง 

ส าหรับบทบาทของ กสม. จะได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าทรมานในสถานที่ 
ต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่การเข้าถึงพยานหลักฐานดังกล่าวค่อนข้างมีจ ากัด และไม่สามารถ
เข้าถึงได้ทันถ่วงที ซึ่งปัจจุบัน กสม. จะร่วมมือกับคุณหมอลอเรน ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมินผลกระทบที่ได้รับความรุนแรง และน าผลการประเมินไปใช้เป็นหลักฐานในการ
ด าเนินคดีต่อศาล ซึ่งศาลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และศาลสิทธิมนุษยชนในยุโรปยอมรับว่าหลักฐาน
ดังกล่าว สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ โดยคุณหมอลอเรน จะเดินทางมาประเทศไทย และกสม.  
จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพูดคุย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวว่า เรื่องการกระท า
ทรมาน การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ และเห็นว่าส่วนหนึ่ง 
ที่จะสามารถช่วยลดปัญหาการซ้อมทรมานและลดเรื่องร้องเรียนได้ คือ ความโปร่งใส ในกระบวนการ
สอบสวน เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องสอบสวน การตรวจร่างกาย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นหลักฐาน  
ในการยืนยันข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

นายสุชาติ  เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
ปัจจุบันเห็นว่าการด าเนินงานของ กอ.รมน. ภาค ๔ มีการพัฒนาในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมากขึ้น และมีความตั้งใจว่าเมื่อ กสม. เปิดส านักงานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้   
จะเชิญ กอ.รมน. ภาค ๔ มาหารือแนวทางการท างานขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมกัน  

นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ได้กล่าวว่า ส าหรับการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กสม. และคณะกรรมาธิการ อาจมีความร่วมมือในการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอาจตั้งเป้าหมายว่าในระยะ ๓ ปี
ข้างหน้า ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความสงบเกิดขึ้น 

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวต่อ 
ที่ประชุมว่า ตามที่ กสม. เปิดส านักงานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้ ในช่วงต้นปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะเชิญ 
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและองค์การสหประชาชาติ (UN) เข้าร่วมการเปิดส านักงาน
ดังกล่าว ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว  

 

 



- ๑๔-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

พลโท กฤษณะ  วโรภาษ อนุกรรมาธิการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิ เสรีภาพ  ได้กล่าวต่อ 
ที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
มาตรา ๑๑ ที่ก าหนดว่า  

“พฤติการณ์พิเศษใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาวะสงครามหรือภัยคุกคามที่จะเกิดสงคราม ความไม่
มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์
ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด ไม่อาจน ามาอ้างเพื่อให้การกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท า ที่ชอบด้วยกฎหมาย”  

ซึ่งร่างมาตรา ๑๑ อาจจะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเห็นว่า
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จะต้องรับทราบถึงการมีกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการปรับการท างานเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส 

๒. ส าหรับการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๕ ช่วงชั้น  
ขอเสนอให้ กสม. น าคู่มือดังกล่าวเสนอต่อมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือเป็นคู่มือของครู 
ในการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน 

 

เรื่อง การจัดการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ คนที่สอง ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อปี ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้อนุญาตให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามารถรับเด็กอนุบาลเข้าเรียน ในโรงเรียนได้  
ซึ่งหลายภาคส่วนมีข้อสังเกตว่า เด็กอาจไม่ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้เกิด
ปัญหาความไม่เข้าใจของสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันได้ 

นางปรีดา  คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิได้กล่าวต่อทีป่ระชุม ส าหรับประเดน็
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแถบตะวันออกกลางของนักเรียน นักศึกษา ใน พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบว่า เด็กดังกล่าวได้รับทุนการศึกษาในการไปศึกษาต่อ และได้รับทราบข้อมูลว่าการไปเรียน 
ในมหาวิทยาลัยแถบตะวันออกกลาง เมื่อจบมาแล้วไม่สามารถเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศไทยได้  
ซึ่งเห็นว่าประเด็นดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดของ
ประกาศนียบัตรที่ไดร้ับ และศึกษาประเดน็ปัญหาดงักล่าวอย่างจริงจังเพื่อเทียบวุฒกิารศึกษา และเพื่อให้
เด็กกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสท างานในประเทศตามวุฒิการศึกษาที่ก าหนดได้ 

นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ  ได้กล่าวว่า ในช่วง
ระยะเวลา ๑๗ ปทีี่ผ่านมา มีการให้ทุนการศึกษาเด็กในพื้นที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยแถบตะวันออกกลาง
และส่วนใหญ่ไปเรียนเพ่ือกลับมาเป็นผู้น าศาสนา ประกอบกับเห็นว่าหากมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในวิชาอื่น ๆ นอกจากการไปเรียนเพ่ือมาเป็นผู้น าทางศาสนา  
ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  



- ๑๕-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 
 

 
นายสมพงษ์  แก้วเจริญไพศาล อนุกรรมาธิการ

ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้กล่าวว่า ส าหรับ
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมาธิการได้มีการ
ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการ
จัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว  
และภาคเอกชนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง
ดังกล่าว ทั้งในเรื่องการจ้างแรงงานที่จะท าให้ผู้ประกอบการ
มีการดูแลแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน เพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งเห็นว่าการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวในระยะ
ต่อไป และตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามไว้ มีหลายหัวข้อ 
ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จึงเห็นว่าควรมี การ 
ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้  

- การเพิ่มเครือข่ายเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยให้ครอบคลุม ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
๑) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดทุน คือ ทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือภายใต้การก ากับ

ดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
๒) กลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนภายใต้หน่วยงานที่เป็นความร่วมมือของ คณะกรรมการ 

ร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพ่ือให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ตระหนักและมีความรับผิดชอบ 
ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้น าของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP) 
ทั้งในเรื่องของการจ้างแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน การเลือกปฏิบัติ การค้ามนุษย์และการเอาเปรียบ
แรงงานข้ามชาติ 

๓) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
- การด าเนินงานในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ 

การส่งออก ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และสภาวิชาชีพบัญชี  เพ่ือส่งเสริม 
และผลักดันให้มีการน าหลักเกณฑ์เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก  และควรร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐด้านแรงงานและด้านสังคม  ซึ่งจะท าให้ครอบคลุมการด าเนินการเรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนในทุกขนาดของภาคธุรกิจ 

ทั้งน้ี เห็นว่าหากคณะกรรมาธิการ และ กสม. ได้มีการขับเคลื่อนการท างานร่วมกัน 
จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศเป็นอย่างมาก 

เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 



- ๑๖-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวว่า  
ปัจจุบัน กสม. ได้มีการด าเนินงานขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และได้มีการท างานร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด และในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในการด าเนินงานเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นว่ากระบวนการ เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจตั้งแตต่้นน า กลางน้ า และปลายน้ า ผู้ประกอบการมีความตระหนกัเป็นอย่างดวี่าตอ้งมกีาร
ด าเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดมาตรการกีดกันทางการค้า  

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่าควรที่จะต้องมกีารท าความเขา้ใจเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น คือ 
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือให้ผู้ประกอบการดังกล่าว สามารถประกอบ
ธุรกิจต่อไปได้โดยเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด  

นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวว่า การด าเนินงาน 
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กสม. จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดท าหลักสูตรร่วมกัน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือท าความเข้าใจให้
ผู้ประกอบการได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดังกล่าว 

นางปรีดา  คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ส าหรับการขับเคลื่อน
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ควรมีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวไปในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด และ
ธุรกิจการท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้ทุกภาคธุรกิจประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการประกอบธุรกิจโดยเคารพหลกั
สิทธิมนุษยชน  

นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวว่า เรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นใหม่ และประเทศไทยได้รับการยกย่องและยอมรับในการด าเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าว และเห็นว่าการท างานร่วมกันของทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน จะสามารถช่วยขับเคลื่อน
เรื่องดังกล่าวไดเ้ร็วขึน้ รวมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้มีการท างานร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
๓ สถาบัน (กกร.) และเห็นว่าหากมีการสร้างกลไก หลักเกณฑ์ที่เป็นระบบขึ้นจะท าให้การขับเคลื่อน 
เรื่องดังกล่าวมีความรวดเร็วและกระจายไปยังหลายภาคส่วน 

นายสมชาย   แสวงการ  ประธาน
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ กล่าวว่า ส าหรับ
การขับเคลื่อนในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เห็นว่า 
คณะกรรมาธิการ กสม. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
๓ สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และสมาคมธนาคารไทย สามารถประสานความร่วมมอื
เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวร่วมกันได้ รวมทั้งเห็นด้วย 
กับข้อเสนอที่ควรมีการด าเนินงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้
การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม 



- ๑๗-  
 

รายงานสรุปการเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชน” ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และสิทธิเสรีภาพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 
 
 
  เรือ่ง ปัญหาศูนย์พักพิงของผู้ลี้ภัย 

 
คณะกรรมาธิการได้มีการติดตามปัญหาปัญหาศูนย์พักพิงของผู้ลี้ภัยมาอย่างต่อเนื่อง 

และมีการหารือไปยังผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น และมีสิทธิที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ และจากสถานการณ์สู้รบในประเทศเมียนมา 
ที่มีมากขึ้นในเวลานี้โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีผลกระทบมากขึ้นต่อพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่ 
ริมชายแดนไทย – เมียนมาใกล้พื้นที่สู้รบ 

จึงมีข้อเสนอว่าหน่วยราชการในพ้ืนที่ชายแดนไทย  ให้มีการเตรียมความพร้อมมากขึ้น  
และควรมีการจัดตั้งงบประมาณให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราว เพ่ือรองรับผู้ลี้ภัยสงครามชาวไทยและ 
ชนกลุ่มน้อยชาวเมียนมาริมชายแดนที่จะหนีภัยสงครามข้ามมาพักพิงชั่วคราว เพ่ิมงบประมาณที่มากขึ้น
ในการจัดเสบียงอาหารและยารักษาโรคให้เพียงพอ และจัดหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งให้
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลด้วย 
 

 เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ  
 
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับนักโทษคดีทุจริตโครงการรับจ าน าข้าว ที่สร้างความเสียหาย

ให้แก่ประเทศหลายแสนล้านบาท ได้รับการลดวันต้องโทษ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมเกิดความเคลือบแคลง
สงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการลดวันต้องโทษ และการจัดล าดับชั้นนักโทษว่าอาจมีการเอื้อประโยชน์
หรือให้ประโยชน์ต่อผู้ต้องขังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ กสม. จะต้องมี
การตรวจสอบ เนื่องจากเห็นว่า การกระท าดังกล่าวจะส่งกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมระยะยาว 

โดย กสม. ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้น และหากในอนาคตมีข้อมูลที่ชัดเจน กสม. 
ก็จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นหารืออ่ืน ๆ  

 


